

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## HL – บางครั้ง นิวไฮ ก็ไม่ได้ว่าต้องกลั้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลีสจิวหัว...

ก็เหมือนอย่าง ตลาด หรือ SET Index นั้นแหละครับ ที่เคยกล่าวไว้มาก่อนหน้าอย่างต่อนื่องแล้วว่า เมื่อมาถึงตรงนี้ การจะเห็นระดับ 1680 ขึ้นไป หรือ ยืน 1680 ได้มันคงไม่ว่าจะซื้อระดับ 1690 หรือ 1700 บางครั้ง มันก็ใช้ว่าจะเป็นการซื้อสูงเกินไป... เพราะในเงื่อนไขของขาขึ้นหรือการจะเป็นการยืนยันว่า แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น รูปแบบการแกว่งตัว จะต้องเป็นอย่างไร อันนี้ถ้าเข้าใจดีทุกท่านจะรู้เลยว่า การวิ่งเกิน 1680 ไปถึงระดับ 1690 หรือ 1700 ก็ตาม อาจจะไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวอะไรซึ่งหากว่ากันตามแนวโน้มใหญ่ๆ แล้วนั้น เหนือเมฆก็ฟังจะ Live ไปในรายการ ห่อกลับบ้าน แล้วว่า ในเมื่อการที่แดงมาจากระดับ 1620+/- เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นั้น หากสามารถจะผ่าน 1680 ไปได้อีกนั้น จะเป็นอะไรหรือแนวโน้มจะไปได้ถึงไหนแบบไหน ซึ่งจากการนับคลื่น หรือหาแนวต้านจากรูปแบบขาขึ้นที่เป็นกรอบของการเป็นขาขึ้นใหญ่ๆ คาดหวังได้อย่างไรบ้าง... ก็ลองๆ ใช้เครื่องมือของแนวโน้มกันในหลายๆ รูปแบบนะเอาเรื่องของเครื่องมือแนวโน้มอย่างเดียวกันก่อนนะ เรื่องของตัวช่วยอย่าง Indicator ค่อยเอาไว้ในการเล่นรอบซึ่งการเล่นรอบจริงๆ ก็อย่างน้อยๆ ก็ต้องเล่นในแนวโน้มขาขึ้นไว้ก่อน ก็จะอุ่นใจกว่า เพราะการอ่อนตัวใดๆ ในแนวโน้มขาขึ้น ก็ยังอาจจะเพื่อการขึ้นต่อ แปลว่า บางครั้ง เราก็ไม่รู้ได้อย่างแน่ชัดหรือกว่า จะมีอ่อนตัวหรือจะลงมาหาเส้นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไหร่ การเล่นค่าชวกหรือการไล่ราคา ในแนวโน้มขาขึ้น จึงเป็นวิสัยที่กระทำได้... ต่างกับการไล่ในค่าบวก หรือ การไล่ซื้อเขียวๆ ในแนวโน้มขาลง แม้อาจจะต่ำๆ ใช่ว่าจะดีจริง

### ดูตามเกม...

ก็อาจจะยังถือว่าเป็นหุ่นใหม่หนอย แต่การทำ New High จึงยังเป็นเรื่องน่าสนก็เรียกว่า เล่นเกมขาขึ้นไว้ก่อน ยังไงถ้าจะซื้อแล้วอ่อนตัว แต่ถ้าไม่หลุดเครื่องมือ Trend ก็ยังอยู่ในขาขึ้น

แนวรับ : ... 22.0-21.0 ราคายังน่าสะสม (มีแล้ว ก็ถือต่อ)

เป้าหมาย : ... 26.0-27.0 เป็นการคาดหวังตาม Price Pattern

Price Chart...(HL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HL... เป็นภาพการแกว่งตัวของราคา ที่เห็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าจะลากเส้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ลองๆ ลากดูนะครับ จะเห็นทางที่เราจะเอาไว้หนີ หรือ Stop Loss ถ้ามีการต่ำกว่าเส้น หรือถ้าหากยังลากเส้น Trend Line ไม่เก่งไม่คล่องนัก ก็ลองเอาเส้น MA25 มาใช้แทนก็ได้ครับ ซึ่งในภาพนี้ก็จะเป็นเส้นที่หนาๆ ที่สุด นั่นแปลว่า ถ้าต่ำกว่า 19.0 อีกอันนี้ก็ไม่วายแล้วนะ... ส่วนเป้าหมายที่ว่าตาม Pattern หวังว่าท่านจะเห็นนะครับว่า เรามีรูปแบบ Price Pattern ต่อเนื่อง จากตรงไหนระดับไหน แล้วระยะทาง หลังจากที่พักตัวมาแล้ว และทำสัญญาณเป็นขาขึ้นต่อได้แล้วนั้นเป้าหมายจะไปได้เท่าไร...(เทคนิคง่ายๆ ทั้งนั้นเลยนะ)